



# สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไป คลองท่าทอง ตำบลบางกุ้ง อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของบริษัท พี.เค. มารีน เทรดดิง จำกัด

## บทนำ

บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด ได้ดำเนินการจัดประชุม กลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 โดยแบ่งการประชุม ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ประชุม ณ มัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม ชุมชนสันติสุข ตำบลบางกุ้ง อำเภอมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 08.30 - 11.00 น.

กลุ่มที่ 2 ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี เวลา 13.30 - 16.00 น.

บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในช่วงท้ายจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีโอกาสซักถาม และเสนอแนะประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการทางตรง และทางอ้อม ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนผู้ที่สนใจ

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

สถานที่จัดประชุม	วันที่	เวลา	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)
1. มัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม (ชุมชนสันติสุข)	27 มีนาคม 2558	8.30 - 11.00 น.	31
2. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่	27 มีนาคม 2558	13.30 - 16.00 น.	23

## สรุปผลจากการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ตารางที่ 2 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 1)

- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย จากการขนถ่ายแร่ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการผสมแร่ฟัด ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบมาก	- ในเบื้องต้นบริษัทได้ติดตั้งตาข่ายดักฝุ่นในบางส่วนแล้ว ในอนาคต อาจมีการติดตั้งเพิ่มเติมในบางจุด ที่มีความสำคัญ - จะมีการปลูกต้นไม้ทำแนวกันลมสลบพื้นปลา 2-3 แถว เพื่อช่วยกรองฝุ่น - ทำการฉีดพ่นน้ำให้เป็นละอองฝอย ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ระหว่างการขนถ่ายสินค้า
- ปัญหาขึ้นไม้สับร่วงลงคลองระหว่างขนส่ง	ทางบริษัทที่ปรึกษาจะกำหนดมาตรการ โดยให้บริษัทเจ้าของโครงการใช้ตาข่าย / ผ้าใบรองระหว่างเรือกับหน้าท่า เพื่อป้องกันสินค้าร่วง หล่นขณะขนถ่ายสินค้า
- จะมีแนวทางอย่างไรให้ 13 บริษัทที่ประกอบกิจการท่าเรือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน มาร่วมกันรับฟังปัญหา และนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกัน	ชุมชนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการ โดยทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น เพื่อออกหนังสือเชิญบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายมาประชุมพูดคุยในประเด็นต่างๆ
- ต้องการให้ผู้ประกอบการทั้ง 13 บริษัท ร่วมกันสมทบทุนบริจาคให้กับชุมชน ปีละ 1 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน	
- สามารถขยายถนนเพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร ได้หรือไม่	เนื่องจากถนนดังกล่าวอยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯ ดังนั้นชุมชนจะต้องดำเนินการประสานกับเทศบาล

ตารางที่ 3 สรุปประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2)

- ควรเพิ่มจุดตรวจวัดอากาศ ฝุ่นละออง บริเวณชุมชนบ้านดอนกลาง หมู่ 5 เนื่องจากเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน	ทางบริษัทที่ปรึกษาจะนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาทางวิชาการ หากมีความเหมาะสม จะนำไปกำหนดเป็นมาตรการต่อไป
- ต้องการให้กำหนดมาตรการป้องกันฝุ่น สำหรับฝั่งตรงข้ามท่าเรือ อาจใช้ตาข่ายดักฝุ่น หรือปลูกต้นไม้เป็นแนวกันฝุ่นในบริเวณพื้นที่ว่างฝั่งตรงข้ามท่าเรือ	ที่ปรึกษาจะพิจารณามาตรการป้องกันฝุ่นที่เหมาะสม ส่วนเรื่องการปลูกต้นไม้ในฝั่งตรงข้าม ต้องพิจารณาร่วมกับเจ้าของโครงการ ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่
- ในกรณีที่เกิดปัญหาจากความผิดพลาดของบริษัท จะประสานกับใคร	<b>อันดับแรก</b> ให้ผู้เสียหายโทรแจ้ง หรือเขียนเรื่องร้องเรียนแจ้งเจ้าของโครงการ โดยบริเวณด้านหน้าทางเข้าของบริษัท จะมีกล่องรับฟังความคิดเห็น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อรับแจ้งเหตุ และเรื่องร้องเรียน แต่ถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไข หรือเพิกเฉย ให้ผู้เสียหาย หรือผู้แทนของภาคประชาชน ดำเนินการติดต่อกับภาครัฐในระดับท้องถิ่น หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และกรมเจ้าท่า เพื่อช่วยประสานระหว่างผู้ร้องเรียน กับบริษัท ฯ เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรม
- ในการประชุมครั้งต่อไปควรเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีบทบาทในกระบวนการไตรภาคี และกำหนดรายชื่อผู้ที่เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ในกรณีที่เกิดปัญหาชาวบ้านจะได้ทราบว่าต้องไปติดต่อประสานงานกับใคร	ทางบริษัทที่ปรึกษาจะทำการเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งต่อไป



บรรยากาศ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 1)



บรรยากาศ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวอรุณี ทองยัง และนายอภิเชษฐ์ ปานรัตน์ บริษัท เอสพีเอส โกลบอล คอนซัลติ้ง จำกัด

เลขที่ 14 ซอยนวมินทร์ 98 ถนนนวมินทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2948 5692 / โทรสาร 0 2948 5690 Email: envi\_sps@hotmail.com